



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง  
เรื่อง ผลการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เด็กนักเรียนของสถานศึกษา  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ได้ประกาศสรรหาผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินด้านคุณภาพ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ประเมินด้านคุณภาพฯ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ที่ ๔๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเข้าประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามเกณฑ์ประเมินด้านคุณภาพฯ เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นเสนอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพฯ และพิจารณาคัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพสูงสุด เข้าเป็นผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายตัสกร ศรีดวงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

บัญชีรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพ

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกุด และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ๑ (บ้านเมืองกุด)

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ลำดับที่	หมายเหตุ
นางสาวเดือนเพ็ญ คำวัง	๑	

๒. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ๒ (บ้านแม่ตะมาน)

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ลำดับที่	หมายเหตุ
นางสาวอัญชลี ธนพัฒนโกศล	๑	
นางวิไลย์ จิตรสง่า	๒	

ดังนั้น ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพในลำดับที่ ๑ เข้ามาทำสัญญา ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากท่านไม่มาทำสัญญาภายในกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะทำสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้างจะเรียกผู้ได้ในลำดับถัดไปมาทำสัญญาหรือตามที่คณะกรรมการกำหนดต่อไป

(นายดัสกร ศรีดวงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง